

## **BỘ SƯU TẬP VẠN PHẬT XÁ LỢI ĐÃ TRỞ LẠI VỚI SAN FRANCISCO** **An định tâm, phước báu, và hơn thế nữa**

Thành Phố San Francisco CA – Nhân dịp lễ Lao Động. Từ Thứ Bảy 31 Tháng 8 đến ngày Thứ Hai 2 Tháng 9 năm 2024, Chùa Pháp Tạng sẽ tổ chức trưng bày buổi triển lãm Vạn Phật xá Lợi, Vào của tự do mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối trong thời gian này. Ngoài ra, quý vị sẽ có cơ hội ngồi thiền xung quanh xá Lợi của đức Bồ đề từ 9-10 giờ sáng và 7-8 giờ tối. Chùa Pháp Tạng ngụ tại 3201 Ulloa Street, San Francisco, CA.

Trong khung giờ giành riêng cho việc tọa thiền, không gian trong Phật Điện giành riêng cho triển lãm sẽ được giữ tĩnh lặng để thuận lợi dễ dàng cho quý vị tọa thiền và cầu nguyện. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các vị đến đây tham gia bất luận trình độ thiền cơ bản hay đã có kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ hướng dẫn thiền theo yêu cầu.

Bộ sưu tập Vạn Phật xá Lợi bao gồm hàng ngàn ngôi Ngọc xá Lợi của đức Bồ đề Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - đấng sáng lập ra Phật Giáo, cùng với xá Lợi của gia đình đức Phật và chư vị đại đệ tử. Những ngôi tinh thể này được tìm thấy từ trong tro cốt của chư vị Thánh nhân đã đắc Giác Ngộ sau khi trà tỳ. Hầu hết những ngôi xá Lợi này đến từ khắp các quốc gia châu Á như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan và Việt Nam. Đây là bộ sưu tập lớn nhất ở Hoa Kỳ đã và đang thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan từ năm 2013. Nhiều người đã cảm nhận được nguồn năng lượng đến từ xá Lợi, họ cảm thấy được sự an lạc khi ở xung quanh xá Lợi. Xá lợi Phật do đó tạo ra một môi trường lý tưởng cho việc thiền định. Bộ sưu tập đặc sắc này đã được trình chiếu trong phần 5 tập 10 của chương trình “The UnXplained” với William Shatner trên kênh History Channel.

Chùa Pháp Tạng là trụ sở của Quốc Tế Bồ Đề Quang (BLI), một tổ chức bất vụ lợi dành toàn bộ sức lực để giới thiệu Đại Thừa đến khắp mọi nơi trên thế giới. Pháp Sư Vĩnh Hoá là viện chủ sáng lập BLI đã và đang dạy thiền miễn phí từ năm 2005.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng vào trang [www.buddharelics.org](http://www.buddharelics.org)

Mọi thắc mắc, xin vui lòng gửi email đến [phaptangsf@gmail.com](mailto:phaptangsf@gmail.com) hoặc gọi cho Liên số (408) 806-1514.